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รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลลําพูน 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3  ประจําป 2559 

ครั้งท่ี  1/2559 

วันจันทร  ที่  8  สิงหาคม  2559 

เวลา  10.00  น. 

ณ  หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลลําพูน 

     

เร่ิมประชุมเวลา  10.00  น. 

 

นายปรีชา  เน่ืองเกตุ วันน้ีเปนการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลลําพูน  สมัยสามัญ 

เลขานุการสภาฯ  สมัยท่ี 3  คร้ังท่ี 1  ประจําป  2559  และตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ

องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537  แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2552  

มาตรา 56  การประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลตองมีสมาชิกสภาองคการ

บริหารสวนตําบลมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของจํานวนสมาชิกสภาองคการ

บริหารสวนตําบลท้ังหมดเทาท่ีมีอยู  จึงจะเปนองคประชุม ซ่ึงบัดน้ีสมาชิกสภา

องคการบริหารสวนตําบลลําพูนเขาประชุม จํานวน  13  ทาน  จาก  14  ทาน  ถือ

วามาประชุมไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของจํานวนสมาชิกสภาฯ ท้ังหมด  จึงถือวาครบองค

ประชุมแลว ผมขอเรียนเชิญทานประธานสภาฯ กลาวเปดประชุมสภาฯ ครับ 

ประธานสภาฯ  สวัสดีทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลลําพูน  คณะผูบริหาร หัวหนาสวน

ราชการ และผูเขารวมรับฟงการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลลําพูนทุกทาน  

ผมขอเปดการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลลําพูน  สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 

คร้ังท่ี 1  ประจําป 2559 

ระเบียบวาระที่  1  เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ เร่ืองท่ี  1. การเรียกประชุมสภา อบต.ลําพูน  สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 คร้ังท่ี 1  

ประจําป  2559 

    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน 

พ.ศ.2547  ขอ 22  การเรียกประชุมสภาทองถ่ิน ใหประธานสภาทองถ่ินแจงเปน

หนังสือใหสมาชิกสภาทองถ่ินทราบลวงหนา  พรอมท้ังปดประกาศไวในท่ีเปดเผย ณ 

สํานักงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินกอนกําหนดวันเปดสมัยประชุมไมนอยกวาสาม

วัน  ซ่ึงสภาองคการบริหารสวนตําบลลําพูนไดกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําป 

พ.ศ. 2559  สมัยท่ี 3  เริ่มสมัยประชุมวันท่ี 1  สิงหาคม  พ.ศ. 2559 ถึงวันท่ี  

15  สิงหาคม  พ.ศ.2559  น้ัน  จึงเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล
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ลําพูน  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3  คร้ังท่ี  1  ประจําป  2559  ในวันจันทร ท่ี 8  

สิงหาคม พ.ศ. 2559  จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

  เร่ืองท่ี  2. ขอเชิญรวมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ  

เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  82  พรรษา  12  สิงหาคม  

2559 

    ดวยอําเภอบานนาสาร  ไดกําหนดจัดงานพิธีเฉลิมพระเกียรติพระนางเจา

พระบรมราชินีนาถเน่ืองในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา  12  

สิงหาคม  2559 เพ่ือเปนการสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจา

พระบรมราชินีนาถฯ เพ่ือใหการจัดงานเปนไปดวยความเรียบรอย และสมพระเกียรติ  

อําเภอบานนาสารจึงขอเชิญทุกทานเขารวมงานพิธีฯ ในวันท่ี 12  สิงหาคม  2559 

ตามกําหนดการท่ีไดแจงไวในหนังสือแลวน้ัน  และการแตงกายในการเขารวมพิธี 

ทางอําเภอไดขอความรวมมือใหแตงกายสุภาพ จึงเรียนมาเพ่ือใหเขารวมพิธีฯ โดย

พรอมเพรียงกัน 

 เร่ืองท่ี  3  การเขารวมงานวันกํานัน ผูใหญบาน พ.ศ.2559 

   ดวยไดรับแจงจากชมรมกํานัน ผูใหญบาน  วาขอเชิญทานนายกองคการ

บริหารสวนตําบลลําพูน  และสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลลําพูนทุกทาน เขา

ร วมงาน วัน กํ านั น  ผู ใหญ บ าน  ด วยใน วัน ท่ี  1 0   สิ งห าคม   ของทุ กป  

กระทรวงมหาดไทยไดประกาศใหเปนวันกํานัน ผูใหญบาน  เพ่ือนอมรําลึกในพระ

มหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยู หัว และเห็นถึง

ความสําคัญของกํานัน ผูใหญบาน ในฐานะตัวแทนของภาครัฐ ในการดูแลทุกขสุข

ของประชาชน อําเภอบานนาสารจึงไดกําหนดจัดงานวันกํานัน ผูใหญบาน ในวันท่ี 

10  สิงหาคม  2559 ณ สนามริมคลองฉวาง อําเภอบานนาสาร  เวลา  18.00 น. 

จึงขอเชิญทานเขารวมวันกํานัน ผูใหญบาน ตามวันและเวลา ดังกลาวโดยพรอม

เพรียงกันครับ 

ระเบียบวาระที่  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.ลําพูน  สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 

ประธานสภาฯ ตามท่ีสภาองคการบริหารสวนตําบลลําพูน  ไดมีการประชุมสภาองคการบริหารสวน

ตําบลลําพูน  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2  เม่ือวันท่ี  14  มิถุนายน  2559 ณ หอง

ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลลําพูน  ซ่ึงทางฝายเลาขานุการสภาฯ ไดทํา

รายงานการประชุม  และทางคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ไดตรวจ

รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลลําพูน  คร้ังท่ีผานมา  สมัยสามัญ  

สมัยท่ี 2  ประจําป  2559  เม่ือวันท่ี  14  มิถุนายน  2559  แลว  ขอใหสมาชิก

สภาฯ  ตรวจสอบรายงานการประชุมวาตองแกไขหรือไม หากมีขอความใดท่ียังไม
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สมบูรณหรือจะแกไขเพ่ิมเติมก็ขอเรียนเชิญนําเสนอตอท่ีประชุมสภาฯ เพ่ือขอมติท่ี

ประชุมสภาฯ ใหแกไขเพ่ิมเติม 

ท่ีประชุม ไมมี 

ประธานสภาฯ เม่ือไมมีทานใดมีขอแกไข  ผมจึงอาศัยอํานาจระเบียบกระทรวงหมาดไทยวาดวย

ขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 ขอ 74 ขอมติท่ีประชุมสภา อบต.

ลําพูน วาเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมหรือไม  ซ่ึงทานใดเห็นวารายงานการ

ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลลําพูน  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2  ประจําป 

2559  ผานการรับรองจากสภาฯ แหงน้ีโปรดยกมือ 

มติท่ีประชุม สมาชิกสภา อบต.ลําพูน  มีมติรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.ลําพูน สมัย

สามัญ สมัยท่ี 2 เม่ือวันท่ี  14 มิถุนายน  2559  11  เสียง  งดออกเสียง  2  คน  

คือประธานสภาฯ  และรองประธานสภาฯ 

ระเบียบวาระที่  3  กระทูถาม 

ประธานสภาฯ ไมมีทานใดย่ืนกระทูถามในคร้ังน้ี 

ระเบียบวาระที่  4  เรื่องที่เสนอใหม 

   4.1 เร่ืองพิจารณารางแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) 

ประธานสภาฯ   ตามท่ีทานผูบริหาร ไดมีการประกาศใชแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) ไป

แลว เม่ือวันท่ี  25  พฤษภาคม  2559  และทานนายกฯ ไดเสนอญัตติ เพ่ือ

พิจารณารางแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1)  ขอให

นักวิเคราะหนโยบายและแผนฯ เปนผูช้ีแจงรายละเอียดครับ 

นางสาวนวลจันทร ไชยยศ  เรียนทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกทุกทาน  ตามท่ี อบต.ลําพูน  ไดมีการจัด 

นักวิเคราะหนโยบายฯ  ทําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) และประกาศใชไปแลว เม่ือวันท่ี 25  

พฤษภาคม  2559 ท่ีผานมา  แตเน่ืองจากทางผูบริหารไดพิจารณาแลวเห็นวา มี

ความจําเปนท่ีจะตองแกไข เพ่ิมเติม และปรับปรุงแผนพัฒนาฯ ในบางโครงการ  จึง

ไดเสนอรางแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) มาเพ่ือให

สภาฯ พิจารณา  ซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ี 

  ยุทธศาสตร ดานท่ี 1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน   

       1.2 แนวทางการพัฒนาดานการสาธารณูปโภค 

    1. โครงการขยายเขตไฟฟาแรงตํ่า ซอยประชานิมิต  หมูท่ี 1 

   2. โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ ซอยกลัวเมีย  หมูท่ี  3 

 ยุทธศาสตร ดานท่ี 5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 

       5.2 แนวทางการพัฒนาดานการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 
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   1 . โครงการพิธีถวายพระพรเน่ืองในวโรกาสวันคล ายวันประ สูติ

ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี 

ประจําป 2560 

   2. โครงการอุดหนุนอําเภอบานนาสารตามโครงการจัดงานรัฐพิธี 

  รายละเอียดตามรางแผนพัฒนาสามปฯ ท่ีไดแจกใหสมาชิกทุกทานคะ 

ประธานสภาฯ  ขอใหเพ่ือนสมาชิกดูรายละเอียด ตามรางแผนพัฒนาฯ ท่ีอยูในมือทุกทานเลยครับ  

ซ่ึงมีจํานวนโครงการ ท่ีจะแกไข เพ่ิมเติม จํานวน 4 โครงการ  ไมทราบวามีสมาชิก

ทานใดมีอะไรสอบถามหรือไมครับ   

ท่ีประชุม  ไมมี 

ประธานสภาฯ  หากไมมีสมาชิกทานใด มีอะไรสอบถามเพ่ิมเติม ผมจะขอมติเลยครับ  สมาชิกฯ ทาน

ใดเห็นวารางแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) ผานมติท่ี

ประชุมสภาฯ แหงน้ี  ขอใหยกมือดวยครับ 

ท่ีประชุม  สมาชิกสภาฯ รับรอง 11  เสียง  งดออกเสียง  2  คน  คือประธานสภาฯ และรอง

ประธานสภาฯ 

ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ มีมติรับรองรางแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) เพ่ิมเติม  ฉบับ

ท่ี 1  มีมติรับรอง  11  เสียง  งดออกเสียง  2  คน คือประธานสภาฯ และรอง

ประธานสภาฯ  กอนจะไปวาระตอไป  ผมขอพัก  10  นาที ครับ 

---พัก  10  นาที--- 

ประธานสภาฯ   เม่ือสมาชิกฯ ครบแลว ผมขอดําเนินการประชุมตอครับ  ซ่ึงในวาระตอไปคือ 

 4.2 เร่ืองพิจารณารางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลลําพูน เร่ือง งบประมาณ

รายจายประจําป พ.ศ. 2560  (วาระท่ี 1)   

ประธานสภาฯ ตามท่ีทานนายกองคการบริหารสวนตําบลลําพูนเปนผูเสนอญัตติ รางขอบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2559  และกอนท่ีจะดําเนินการขอใหทาน

เลขานุการสภาฯ ช้ีแจงระเบียบและกฎหมายวิธีการจัดทํางบประมาณและข้ันตอน

การพิจารณา ใหท่ีประชุมสภาฯ ทราบ 

นายปรีชา  เน่ืองเกตุ เรียนทานประธานสภาฯ  ทานคณะผูบริหาร ทานสมาชิกสภาฯ ทุกทาน 

เลขานุการสภาฯ   และหัวหนาสวนราชการ  ในระเบียบวาระท่ี 4.2  เร่ืองการพิจารณารางงบประมาณ

รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 ของ อบต.ลําพูน  ผมขอช้ีแจงระเบียบ

กฎหมายท่ีเก่ียวของดังน้ีนะครับ 

     1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2541 ขอ 23  ใหเจาหนาท่ีงบประมาณทําการพิจารณา

ตรวจสอบ  วิเคราะห  และแกไขงบประมาณในช้ันตนท่ีหนวยงานตางๆ แลวเสนอ

ตอคณะผูบริหารทองถ่ิน เม่ือคณะผูบริหารทองถ่ินไดพิจารณาอนุมัติใหต้ังเงิน



5 

งบประมาณยอดใดเปนงบประมาณประจําปแลว  ใหเจาหนาท่ีงบประมาณรวบรวม 

และจัดทําเปนรางงบประมาณรายจายเสนอตอคณะผูบริหารทองถ่ินอีกคร้ังหน่ึง เพ่ือ

คณะผูบริหารทองถ่ินไดนําเสนอตอสภาทองถ่ิน ภายในวันท่ี  15  สิงหาคม 

    2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน 

พ.ศ.2547  ขอ  45 (วรรคสาม)  ญัตติรางขอบัญญัติท่ีประชุมสภาทองถ่ินตอง

พิจารณาเปนสามวาระ  โดยญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระใน

รวดเดียวไมได  และในการพิจารณาวาระท่ีสอง ใหกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปร

ญัตติไวไมนอยกวาย่ีสิบส่ีช่ัวโมงนับแตสภาทองถ่ินมีมติรับหลักการแหงรางขอบัญญัติ

งบประมาณน้ัน 

    ขอ 47  ในการพิจารณาญัตติรางขอบัญญัติวาระท่ี 1  ใหท่ีประชุมสภา

ทองถ่ินปรึกษาในหลักการแหงรางขอบัญญัติ  และลงมติวาจะรับหลักการแหงราง

ขอบัญญัติน้ันหรือไม  หากมีสมาชิกสภาทองถ่ินประสงคจะอภิปรายหามไมใหลงมติ

กอนท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินไดอภิปรายเรื่องน้ันพอสมควรแลว เพ่ือประโยชนแกการ

พิจารณารางขอบัญญัติ วาระท่ี 1 สภาทองถ่ินอาจจะใหคณะกรรมการสภาทองถ่ิน

พิจารณากอนรับหลักการก็ได 

    ขอ  49  ญัตติรางขอบัญญัติท่ีสภาทองถ่ินลงมติรับหลักการแลว  ถา

จะตองสงใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ใหประธานสภาทองถ่ินสงราง

ขอบัญญัติน้ันไปใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด  และท่ีประชุมสภา

จะตองกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติดวย 

    ภายในระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติท่ีสภาทองถ่ินกําหนดตามวรรคหน่ึง 

ผูบริหารทองถ่ินหรือสมาชิกสภาทองถ่ินผูใดเห็นควรจะแกไขเพ่ิมเติมรางขอบัญญัติก็

ใหเสนอคําแปรญัตติลวงหนาเปนหนังสือโดยใหแปรญัตติเปนรายขอ  และเสนอตอ

ประธานคณะกรรมการแปรญัตติในกรณีท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินเปนผูแปรญัตติจะตอง

มีสมาชิกสภาทองถ่ินรับรองเชนเดียวกับการเสนอญัตติ 

    ขอ 50  เม่ือคณะกรรมการแปรญัตติไดพิจารณาแลว  จะตองเสนอรางขอ

ญัตติน้ันตามรางเดิม  และตามท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติม พรอมท้ังรายงานและบันทึก

ความเห็นย่ืนตอประธานสภาทองถ่ิน  รายงานน้ันอยางนอยจะตองระบุวา ไดมี

หรือไม มีการแกไขเพ่ิมเติมในตอนหรือขอใดบาง การแปรญัตติและมติของ

คณะกรรมการแปรญัตติ  ตลอดจนการสงวนคําแปรญัตติดวย  และใหประธานสภา

ทองถ่ินสงรายงานน้ันแกสมาชิกสภาทองถ่ินไมนอยกวาย่ีสิบส่ีช่ัวโมง  กอนวันประชุม

พิจารณาเวนแตกรณีตองพิจารณาเปนการดวน 

   ใหคณะกรรมการแปรญัตติไปรวมประชุมสภาทองถ่ินดวย  เพ่ือแถลง

ประกอบรายงาน หรือช้ีแจงขอสงสัยตาง  ๆเก่ียวกับรายงานน้ัน 
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    ขอ  51  ในการพิจารณารางขอบัญญัติวาระท่ีสอง  ใหปรึกษาเรียง

ตามลําดับขอเฉพาะท่ีมีการแปรญัตติหรือท่ีคณะกรรมการแปรญัตติแกไขเทาน้ัน  

เวนแตท่ีประชุมสภาทองถ่ินจะไดลงมติเปนอยางอ่ืน ถาท่ีประชุมสภาทองถ่ินลงมติ

เห็นดวยกับคําแปรญัตติ  หรือเห็นดวยกับการแกไขในขอใดแลว  ไมใหเสนอขอแปร

ญัตติหรือเสนอแปรญัตติขอเปล่ียนแปลงมติน้ันอีก  ถาขอความในขอใดท่ีไดมีมติไป

แลวขัดแยงกันหรือบกพรอง  ในสาระสําคัญท่ีประชุมสภาทองถ่ินจะลงมติใหสง

ปญหาน้ันไปใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหมเฉพาะท่ีขัดแยงหรือบกพรองก็

ได  โดยไมใหมีการแปรญัตติในเร่ืองใหม ข้ึนอีก  ในกรณีท่ีมีมติสงปญหาไปให

คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหมดังกลาวแลว  การพิจารณาเฉพาะขอน้ันๆ เปน

อันระงับไวกอน  แตถาไมเปนการขัดของท่ีจะพิจารณาขออ่ืนๆ ตอไป สภาทองถ่ิน

อาจลงมติใหดําเนินการตามความในวรรคสามก็ไดเม่ือคณะกรรมการแปรญัตติไดย่ืน

รายงานการพิจารณาขอท่ีไดระงับไวน้ันตามวรรคสามแลวใหประธานสภาทองถ่ินสง

รายงานน้ันใหแกสมาชิกสภาทองถ่ินไมนอยกวาย่ีสิบส่ีช่ัวโมงกอนวันนัดประชุมเวน

แตกรณีตองพิจารณาเปนการดวนในการประชุมตอวาระท่ีสองใหท่ีประชุมสภา

ทองถ่ินลงมติเฉพาะขอท่ีไดระงับไวเทาน้ัน 

    ขอ 52  การพิจารณารางขอบัญญัติในวาระท่ีสาม  ไมมีการอภิปราย เวน

แตท่ีประชุมสภาทองถ่ินจะไดลงมติใหมีการอภิปราย ถามีเหตุอันสมควรในการ

พิจารณาวาระน้ีใหท่ีประชุมสภาทองถ่ินลงมติวาจะใหตราเปนขอบัญญัติหรือไม 

    ขอ  59  การแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณจะกระทําไดเฉพาะการ

ขอลดรายจาย หรือการขอลดจํานวนเงินท่ีขออนุญาตจาย และตัองมีจํานวนสมาชิก

สภาทองถ่ินรับรองเชนเดียวกับการเสนอญัตติ 

    คําแปรญัตติใหเสนอลวงหนาเปนหนังสือตอประธานคณะกรรมการแปร

ญัตติภายในระยะเวลาท่ีสภาทองถ่ินกําหนดตามขอ 45 วรรคสาม และขอ 49 

วรรคหน่ึง 

ประธานสภาฯ ตอไปผมขอเรียนเชิญทานนายก อบต.ลําพูน  นําเสนอรางงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 ตอท่ีประชุม 

นายเสกศรรณ  กาโห เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลลําพูน  บัดน้ี 

นายก อบต.ฯ  ผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลลําพูน  จะไดเสนอรางขอบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลลําพูนอีกคร้ังหน่ึง  ฉะน้ันโอกาสน้ี

คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลลําพูน  จึงขอช้ีแจงใหทานประธานและ

สมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานการณการคลัง  ตลอดถึงหลักการแนวนโยบายการ

ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2560  ดังตอไปน้ี   
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  1. สถานะการคลัง   

  1.1 งบประมาณรายจายท่ัวไป  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559  ณ วันท่ี 29  

กรกฎาคม  2559  องคการบริหารสวนตําบลลําพูน  มีสถานะการเงิน ดังน้ี 

  1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 29,139,800.94 บาท    

  1.1.2 เงินสะสม จํานวน 12,123,699.34 บาท     

 1.1.3 ทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 10,281,916.21 บาท    

 1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหน้ีผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 0 โครงการ 

รวม 0.00 บาท       

 1.1.5 รายการท่ีไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหน้ีผูกพัน จํานวน 0 โครงการ รวม 

0.00 บาท       

 1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท      

  2. การบริหารงบประมาณ ในปงบประมาณ 2558   

 (1) รายรับจริง จํานวน 24,681,276.48 บาท ประกอบดวย   

  หมวดภาษีอากร จํานวน 310,016.43  บาท   

  หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต  จํานวน 97,359.20  บาท  

  หมวดรายไดจากทรัพยสิน   จํานวน  126,133.71  บาท   

  หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย จํานวน  104,271.00  บาท  

  หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด  จํานวน 98,700.00  บาท   

 หมวดรายไดจากทุน  จํานวน  0.00  บาท   

  หมวดภาษีจัดสรร  จํานวน  17,182,905.14  บาท   

  หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป  จํานวน  6,761,981.00  บาท   

 (2) เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 13,287,557.00 บาท 

 (3) รายจายจริง จํานวน 17,015,850.06 บาท ประกอบดวย   

  งบกลาง  จํานวน  761,674.86   บาท   

  งบบุคลากร  จํานวน  4,829,099.00  บาท   

  งบดําเนินงาน  จํานวน  6,198,262.36   บาท   

  งบลงทุน   จํานวน  3,618,320.00 บาท   

  งบรายจายอ่ืน  จํานวน  0.00  บาท   

  งบเงินอุดหนุน  จํานวน  1,608,493.84  บาท   

 (4) รายจายท่ีจายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให โดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 

13,287,557.00  บาท        

 (5) รายจายท่ีจายจากเงินสะสม จํานวน 407,000.00 บาท   

 (6) รายจายท่ีจายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท   
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 3. คําแถลงงบประมาณ 

  3.1 คําแถลงงบประมาณ รายรับ 
  คําแถลงงบประมาณ       

  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560       
  รายรับจริง ป  

2558 
ประมาณการ ป 

2559 
ประมาณการ ป 

2560 
รายไดจัดเก็บ       
  หมวดภาษีอากร 310,016.43 437,000.00 486,500.00 
  หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต 97,359.20 175,500.00 145,500.00 
  หมวดรายไดจากทรัพยสิน 126,133.71 93,000.00 140,000.00 
  หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย 104,271.00 120,000.00 120,000.00 
  หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 98,700.00 35,000.00 120,000.00 
  หมวดรายไดจากทุน 0.00 0.00 0.00 

รวมรายไดจัดเก็บ 736,480.34 860,500.00 1,012,000.00 
รายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

   

  หมวดภาษีจัดสรร 17,182,905.14 11,971,000.00 18,226,500.00 
รวมรายไดท่ีรฐับาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 

17,182,905.14 11,971,000.00 18,226,500.00 

รายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น    
  หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 6,761,891.00 9,500,000.00 12,100,000.00 

รวมรายไดท่ีรฐับาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

6,761,891.00 9,500,000.00 12,100,000.00 

รวม 24,681,276.48 22,331,500.00 31,338,500.00 

  

  3.2 คําแถลงงบประมาณ รายจาย 

  คําแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

รายจาย รายจายจริงป 2558 ประมาณการ ป 
2559 

ประมาณการ ป 
2560 

จายจากงบประมาณ       
  งบกลาง 762,925.86 785,357.00 7,349,694.00 
  งบบุคลากร 5,013,136.00 8,320,600.00 11,325,714.00 
  งบดําเนินงาน 5,727,209.28 7,907,143.00 7,750,692.00 
  งบลงทุน 3,647,320.00 3,245,900.00 3,397,900.00 
  งบรายจายอ่ืน 0.00 0.00 0.00 
  งบเงินอุดหนุน 1,988,493.84 2,072,500.00 1,514,500.00 

รวมจายจากงบประมาณ 17,139,084.98 22,331,500.00 31,338,500.00 
รวม 17,139,084.98 22,331,500.00 31,338,500.00 



9 

  ในปงบประมาณ 2560  ประมาณการงบประมาณรายจาย คาดวา  เปนเงินจํานวน 

31,338,500 บาท สวนรายละเอียดอ่ืน  ๆตามเอกสารท่ีแนบใหแกท่ีประชุมแลว 

ประธานฯ ตามท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบลลําพูน ไดแถลงงบประมาณรายจายประจําป 

งบประมาณ พ.ศ. 2560 เสร็จเรียบรอยแลวน้ัน 

    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน 

พ.ศ.2547  หมวด 3 วาดวยญัตติ ขอ 47  ในการพิจารณาญัตติรางขอบัญญัติ

วาระท่ีหน่ึง  ใหท่ีประชุมสภาทองถ่ินปรึกษาในหลักการแหงรางขอบัญญัติและลงมติ

วาจะรับหลักการแหงขอบัญญัติน้ันหรือไม  หากมีสมาชิกสภาทองถ่ินประสงคท่ีจะ

อภิปราย  หามไมใหลงมติกอนท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินไดอภิปรายในเร่ืองน้ันพอสมควร

แลว  ดังน้ันมีสมาชิกสภาฯ ทานใด ประสงคจะอภิปรายหรือซักถามอีกหรือไม และ

ท้ังน้ีเพ่ือใหสมาชิกไดตรวจสอบอยางละเอียด ขอพัก 10 นาที 

---พัก  10  นาที--- 

ประธานฯ เร่ิมการประชุมตอ  เม่ือเพ่ือนสมาชิกไดพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจําป งบประมาณ พ.ศ.2560  อยางละเอียดแลว  ท้ังน้ีขอใหสมาชิกทุกทาน

ชวยตรวจสอบใหแนชัดวาโครงการฯ พัฒนา ท่ีปรากฏในขอบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําป พ.ศ.2560  ไดมีปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)  

ในชวงป พ.ศ.2560  หรือไมดวย  ท้ังน้ีไมทราบวามีสมาชิกทานใดจะอภิปราย

หรือไม  ขอเชิญครับ 

นายภราดร  เกษเพชร เรียนทานประธานสภาฯ และเพ่ือนสมาชิกทุกทาน  ตามท่ีผมไดเคยกลาวไปแลวใน 

ส.อบต. ม.3  การประชุมคร้ังกอน  ๆวาในบางโครงการท่ีไมมีการดําเนินการและเบิกจาย  อยากให

ปรับลดงบประมาณในสวนน้ัน  เพ่ือไปเพ่ิมใหงบประมาณรายจายเก่ียวกับการลงทุน

เพ่ิมมากข้ึน  อยางเชน คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา  ทุกๆ ป  เราไมมีการ

เบิกจายเงินในสวนน้ีเลย  ท้ัง 3 สวน ไมวาจะเปนสํานักปลัด  กองคลัง หรือกองชาง  

ไมทราบวาเงินสวนน้ีจะสามารถปรับลดลงไดหรือไม  และอีกเรื่องท่ีผมไดเคยขอมา

ตลอด  วาเราควรจะมีการใหพนักงาน ลูกจาง รวมถึงสมาชิกสภาฯ  ไดไปทัศนศึกษา

ดูงานบาง  ไมทราบวางบประมาณในสวนน้ี จะสามารถต้ังเพ่ิมในขอบัญญัติไดหรือไม  

อยากใหทานผูบริหารลองพิจารณาดวยครับ 

ประธานฯ  ไมทราบวามีทานใดอีกหรือไมครับ   

นายสมโชค  นะประสม เรียนประธานสภาฯ และเพ่ือนสมาชิกทุกทาน  ผมอยากใหดูในรายละเอียดบาง

รายการซ่ึงผมวามีความซํ้าซอน  อยางเชน  ในงานกิจการประปา  คาบํารุงรักษาและ

ซอมแซม  ต้ังไวจํานวน 100,000  บาท  เพ่ือเปนคาซอมบํารุงแลว และยังมีคา

วัสดุอีก 100,000 บาท  เพ่ือซ้ือวัสดุอีก  ซ่ึงตรงสวนน้ีผมยกตัวอยางใหดูครับ  

เร่ืองน้ีผมคิดวานาจะซํ้าซอนกันครับ   
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ประธานฯ ผมอยากทําความเขาใจเชนเดียวกับสมาชิกในสวนของการต้ังงบประมาณในสวนของ

งบลงทุนบางรายการ นาจะปรับไดอีก  และงบสวนอ่ืนก็เชนกัน อยางเชน คาวัสดุ

สํานักงาน  สํานักงานปลัด ต้ังไว 150,000  บาท  เพ่ือจายเปนคาวัสดุส่ิงพิมพ ท่ีถู

พ้ืน นํ้าด่ืมสําหรับประชาชน  นาฬิกาต้ังโตะ เปนตน  ถาเราดูบางรายการเราคงไมได

จัดซ้ือ  ในรายการเดียวกันในสํานักปลัด 150,000 กองคลัง  50,000 กองชาง  

30,000  รวมท้ังสามสวนก็เปนเงินเกือบสองแสน  บางสวนอยากใหทานปลัดไดดู

รายละเอียดตรงน้ีวาจะสามารถปรับลดไดหรือไมครับ  ในสวนของสมาชิกทานอ่ืน ไม

ทราบวามีทานใดเพ่ิมเติมอีกหรือไมครับ ถาไมมี ผมขอเชิญปลัดช้ีแจงครับ 

นายปรีชา  เน่ืองเกตุ เรียนทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกทุกทานตามท่ีทานสมาชิกหมูท่ี 3 ได 

เลขานุการสภาฯ  อภิปรายมาวาคาซอมบํารุงฯ ก็เปนเงิน 100,000 และยังมีคาวัสดุอีก 100,000 

ทําไมถึงไมรวมยอดตรงสวนน้ีไวสวนเดียวเปนจํานวนเงิน 200,000 บาท ไปเลย  

ผมอยากจะขออธิบายเพ่ิมเติมวา ในการซอมแซมแตละคร้ัง เราจะทําสองอยาง คือ 

ทาง อบต. ซ้ือวัสดุมา  แลวใหพนักงานของ อบต. เปนคนซอมแซมกันเอง อันน้ีเรา

ไมไดจายคาจางซอม ซ้ือแควัสดุ ซ่ึงปท่ีผานมาเงินจํานวนน้ีก็ยังไมพอ ยังจําเปนตองมี

การโอนเพ่ิม  โดยเฉพาะในงานประปา แตในสวนของคาบํารุงรักษาและซอมแซม 

คือการจางซอมไปเลย โดยการจางบุคคลใด รวมท้ังคาแรง คาวัสดุ ท้ังหมด ครับ   

นายสมโชค  นะประสม เรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกทุกทาน ท่ีทานปลัดอธิบายมาวาคาบํารุงรักษาฯ 

ส.อบต. ม.3 เราจะจางซอม  ผมขอบอกวาท่ีผานมาเราไมเคยจางซอมเลยครับ สวนใหญเม่ือมีการ

ซอมประปาจะเปนการจายขาดเงินสะสมแทบทุกคร้ัง ซ่ึงมีกรณีวาปท่ีแลว ท่ีจางซอม

ของหมูท่ี 3  ชาวบานบนกับผมวามีการปรับทอจากเดิม 2.5 น้ิว ปรับมาเปน 3 น้ิว  

ซ่ึงผมอยากใหผูบริหาร หรือใครก็ไดลองไปรับฟงความคิดเห็นของชาวบานบางครับ 

นายปรีชา  เน่ืองเกตุ เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกฯ ทุกทานครับ  ผมอธิบายอยางท่ีบอกไปนะครับ  

เลขานุการสภาฯ  การซอมแซมจะเปนผูบริหารท่ีทราบดีวา มีการซอมท่ีจุดไหนบาง งบประมาณ 

200,000 ก็อาจจะไมพอ  ในสวนของหมูท่ี 3 น้ัน เปนการจายขาดเงินสะสม ซ่ึง

เปนการซอมแซมถนนท้ังเสน และเร่ืองทอประปาจะเปนชางท่ีจะคิดคํานวณมาวา

จะตองใชขนาดเทาไหร อยางไร  นายกฯ หรือใครคนอ่ืน ก็คงไมสามารถไปส่ังการได

ครับ  เรียนใหทราบตามน้ีครับ 

ประธานสภาฯ  ไมทราบวามีสมาชิกทานใดมีอะไรเพ่ิมเติมหรือไมครับ  ถาไมมีขอเชิญทานนายกครับ 

นายก อบต. เรียนทานประธานสภาฯ และเพ่ือนสมาชิกสภาฯ ทุกทาน  ผมอยากแจงใหเพ่ือน

สมาชิกทุกทานทราบวา งบประมาณในแตละสวนน้ัน ผมไดประมาณการไวในสวนท่ี

คิดวามีความจําเปนตองใช  ในแตละปงบประมาณ หากมีเงินคงเหลือ  กอนส้ิน

ปงบประมาณ กอนท่ีงบประมาณจะตกเปนเงินสะสมน้ัน  ผมจะบริหารรายจาย เพ่ือ
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นําเงินสวนท่ีเหลือน้ัน  มาใชเพ่ือการพัฒนากอนอยางแนนอนครับ  อยากใหเพ่ือน

สมาชิกเขาใจตรงสวนน้ีดวยครับ   

ประธานสภาฯ ไมทราบวามีสมาชิกทานใดมีอะไรเพ่ิมเติมอีกหรือไมครับ 

นายภราดร  เกษเพชร เรียนทานประธานสภาฯ และเพ่ือนสมาชิกทุกทาน  ผมอยากใหทุกทานดู 

ส.อบต. ม.3  รายละเอียดในหนาท่ี 7/17 ครับ  ในรายจายคาใชจายในการเดินทางไปราชการ  

เพ่ือเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการสําหรับพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง  

ผูบริหาร  และสมาชิกสภาฯ  ในสวนน้ีผมวาควรจะปรับเปนคาใชจายในการเดินทาง

ไปราชการของพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง ตัดขอความผูบริหาร และสมาชิก

สภาฯ ออก เพ่ือไมใหซํ้าซอนกับสํานักปลัดครับ  และท่ีผมอภิปรายไปเม่ือสักครูเร่ือง

คาใชจายในบางรายการท่ีไมเคยไดใชจายเลย  ควรจะมีการปรับลด ไมทราบวาจะทํา

ไดหรือไมครับ เพราะบางรายการเราไมสามารถเบิกจายได เบิกจายไดเฉพาะสวนท่ี

จําเปนและไมขัดตอระเบียบจริงๆ หลายๆ โครงการท่ีเราไมไดทํา  เราจะปรับลด

งบประมาณลง  เพ่ือไปเพ่ิมในสวนของงบลงทุน ผมไดนําเรียนเรื่องน้ีหลายคร้ังแลว 

อยากใหทานผูบริหารไดพิจารณาดวยครับ 

ประธานฯ ในการต้ังงบประมาณน้ันส่ิงจําเปนคือตองคํานึงถึงประโยชนของประชาชนเปนอันดับ

แรก  และท้ังน้ีมีทานใดท่ีจะอภิปรายอีกหรือไม ถาไมมีทานใดอภิปราย  ซ่ึงตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน  พ.ศ.2547  

หมวด 5  ขอ  65  วรรคแรก  ถาไมมีผูใดจะอภิปรายตอไปใหถือวาเปนการปด

อภิปราย ฯลฯ  ผมจึงขอปดการอภิปราย 

  วรรคสอง  เม่ือปดอภิปรายแลวใหประธานสภาทองถ่ินเสนอใหท่ีประชุมลงมติตอไป  

เปนการขอมติท่ีประชุมในวาระท่ี  1  ข้ันรับหลักการ  ซ่ึงตอนน้ีมีจํานวนสมาชิกสภา

องคการบริหารสวนตําบลลําพูน  อยูในหองประชุมตอนน้ีจํานวน  13 ทาน ถือวา

ครบองคประชุม  และเม่ือครบองคประชุม  ผมจึงขอมติท่ีประชุมสภาฯ แหงน้ี  

สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควรรับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560  โปรดยกมือข้ึน 

ท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติรับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2560   

  รับหลักการ  จํานวน  11  เสียง   

  ไมรับหลักการ จํานวน   -    เสียง 

  งดออกเสียง    จํานวน    2  เสียง คือประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ 

ประธานฯ เม่ือสภาองคการบริหารสวนตําบลลําพูน  มีมติรับหลักการแหงรางขอบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560  และตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.2547  ขอ 45 
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วรรคสาม  ญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายจะพิจารณาสามวาระรวดเดียว

ไมได  และในการพิจารณาวาระท่ีสอง  ใหกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติ

งบประมาณน้ัน  ดังน้ันกระบวนการข้ันตอนตอไปคือการพิจารณาคัดเลือก

คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2550 

ระเบียบวาระที่  5  เรื่องอื่นๆ  

 5.1 เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 

ประธานสภาฯ  การพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจําป พ.ศ. 2560  ตามท่ีสภา อบต.ลําพูน  ไดมีมติรับหลักการแหงราง

ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560  ในระเบียบวาระท่ี 

4  แลวน้ัน  เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 

2547  ขอ 105  จะตองมีการพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติราง

ขอบัญญัติ  ดังน้ันผมจึงขอใหเลขานุการสภาฯ  ช้ีแจงระเบียบและกฎหมายท่ี

เก่ียวของใหทานสมาชิกสภาฯ ทราบ 

นายปรีชา  เน่ืองเกตุ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.2547   

เลขานุการสภาฯ  ขอ 103  คณะกรรมการสภาทองถ่ิน  มี  2  ประเภท  คือ 

    1). คณะกรรมการสามัญ  ประกอบดวยสมาชิกสภาทองถ่ิน  มีจํานวนไม

นอยกวาสามคนแตไมเกินเจ็ดคน 

    2). คณะกรรมการวิสามัญ  ประกอบดวยสมาชิกสภาทองถ่ิน หรือบุคคลท่ี

ไมไดเปนสมาชิกสภาทองถ่ิน มีจํานวนไมนอยกวาสามคนแตไมเกินเจ็ดคน 

  ขอ 105  สภาทองถ่ินมีอํานาจเลือกสมาชิกสภาทองถ่ินหรือบุคคลท่ีไมไดเปน

สมาชิกสภาทองถ่ินเปนคณะกรรมการสภาทองถ่ินชุดตางๆ ตามความจําเปนแก

กิจการในหนาท่ีของสภาทองถ่ิน ฯลฯ 

    (3) คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ 

  ขอ 106  กรรมการสภาทองถ่ินพนจากหนาท่ีเม่ือ 

   1). ลาออก โดยย่ืนหนังสือลาออกตอประธานสภาทองถ่ิน 

    2). ตาย 

   3). สมาชิกภาพของสมาชิกสภาทองถ่ินของผูน้ันส้ินสุดลง 

    4). เลือกคณะกรรมการสภาทองถ่ินข้ึนใหมหรืองานท่ีไดรับมอบหมายเสร็จ

ส้ินลง 

    5). สภาทองถ่ินมีมติใหพนจากหนาท่ี 
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  ขอ 107  ภายใตขอบังคับ 103  วิธีเลือกคณะกรรมการสภาทองถ่ิน  ใหสมาชิก

สภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินเสนอช่ือสมาชิกสภาทองถ่ินเปนผูเสนอตองมีสมาชิก

สภาทองถ่ินรับรองไมนอยกวาสองคน สวนกรณีท่ีผูบริหารทองถ่ินเปนผูเสนอไมตอง

มีผูรับรอง 

    การเสนอช่ือใหเสนอไดไมจํากัดจํานวน  เวนแตท่ีประชุมมีมติเปนอยางอ่ืน  

และใหนําวิธีการเลือกตามขอ 12  มาใชบังคับโดยอนุโลม 

    ขอ 12  วิธีการเลือกรองประธานสภาทองถ่ิน  ใหประธานสภาทองถ่ินจัด

ใหมีการเลือกรองประธานสภาทองถ่ินเทากับจํานวนท่ีกฎหมายวาดวยองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินน้ันกําหนด ใหเลือกรองประธานคนท่ีหน่ึงกอน แลวจึงเลือกรอง

ประธานสภาทองถ่ินในลําดับถัดไป  โดยใชวิธีการตามขอ 8  วรรคหน่ึงโดยอนุโลม  

แตหากไดมีการเลือกใหมเฉพาะคนท่ีไดคะแนนสูงสุดเทากันแลวปรากฏวาไดคะแนน

สูงสุดเทากันอีก ใหประธานสภาทองถ่ินออกเสียงช้ีขาด 

    ขอ 8  วิธีการเลือกประธานสภาทองถ่ินฯ ช่ือท่ีเสนอไมจํากัดจํานวนและให

สมาชิกสภาทองถ่ิน  ลงคะแนนเลือกจากช่ือเหลาน้ัน  โดยวิธีเขียนช่ือตัวและช่ือสกุล

ของผูท่ีถูกเสนอคนละหน่ึงช่ือ  เม่ือตรวจนับแลวใหประธานสภาฯ  ประกาศคะแนน

ตอท่ีประชุมสภาทองถ่ินฯ 

    ขอ 14  ถามีการเสนอช่ือผูสมควรไดรับการแตงต้ังเพียงตําแหนงละหน่ึงคน

ใหถือวาผูน้ันไดรับเลือก 

ประธานสภาฯ  ตามท่ีทานเลขานุการสภาทองถ่ินไดช้ีแจงหลักเกณฑและระเบียบใหท่ีประชุม

รับทราบแลวน้ัน  ตอไปผมขอมติท่ีประชุมวาเห็นชอบใหมีคณะกรรมการแปรญัตติ

รางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560  วาควรจะเปน

คณะกรรมการแปรญัตติ  คณะกรรมการสามัญ หรือคณะกรรมการวิสามัญ 

นายสมบูรณ บุญหรอ ผมขอเสนอใหเปนคณะกรรมการสามัญ ครับ 

ส.อบต.ม.7 

  ผูรับรอง   1. นายศิริชัย  สุทธิรักษ  ส.อบต.ม.1 

     2. นายวิศาล  พัฒนดํา   ส.อบต.ม.6 

ประธานฯ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอเปนอยางอ่ืนอีกหรือไม  เม่ือในท่ีประชุมไมมีการเสนอ

เพ่ิมเติม  ผมถือวาท่ีประชุมเห็นชอบใหมีคณะกรรมการแปรญัตติเปนคณะกรรมการ

สามัญ  สําหรับกระบวนการตอไป  คือใหทานสมาชิกสภาฯ เสนอวาควรมี

คณะกรรมการแปรญัตติจํานวนเทาใด ขอเชิญเสนอ 

นายนิกร  เพ็ญแกว ผมขอเสนอวาคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  

ส.อบต.ม.5  2560  ควรมีคณะกรรมการแปรญัตติ  จํานวน  3  คน 
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 ผูรับรอง   1. นายพงษศักด์ิ  คงทรัพย ส.อบต.ม.7 

     2. นายสมประสงค  ดีสงวน  ส.อบต.ม.6 

ประธานสภาฯ  เม่ือท่ีประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลลําพูน  มีผูเสนอใหมีคณะกรรมการแปร

ญัตติ จํานวน 3 คน  ไมทราบวามีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอเปนอยางอ่ืนอีก

หรือไม  เม่ือในท่ีประชุมไมมีการเสนอเพ่ิมเติม  ผมถือวาท่ีประชุมเห็นชอบใหมี

คณะกรรมการแปรญัตติเปน จํานวน 3  ทาน  และเปนคณะกรรมการสามัญ  ตอไป

เปนการเสนอช่ือบุคคลท่ีจะเปนคณะกรรมการแปรญัตติรางงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560  ผมจึงขอใหทานสมาชิกสภาฯ นําเสนอได  พรอม

กับผูรับรองอยางนอย  2  ทาน  ขอใหสมาชิกสภาฯ  เสนอช่ือไดเลยครับ 

นายพงษศักด์ิ คงทรัพย ผมขอเสนอนายภราดร  เกษเพชร ส.อบต. ม. 3 เปนคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 1 

ส.อบต.ม.7   ผูรับรอง  1. นายพงศธร  ชูพันตา   ส.อบต. ม.4 

     2. นายวิศาล  พัฒนดํา   ส.อบต. ม.6 

ประธานฯ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอทานอ่ืนอีกหรือไม  เม่ือในท่ีประชุมไมมีการเสนอ

เพ่ิมเติม  ผมถือวาท่ีประชุมเห็นชอบใหนายภราดร  เกษเพชร เปนคณะกรรมการ

แปรญัตติ คนท่ี 1 

นายภราดร  เกษเพชร ผมขอเสนอ นายสมประสงค  ดีสงวน ส.อบต. ม.6 เปนคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 2 

ส.อบต.ม.3   ผูรับรอง  1. นายนิกร  เพ็ญแกว   ส.อบต. ม.5 

     2. นายศิริชัย  สุทธิรักษ    ส.อบต. ม.1 

ประธานฯ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอทานอ่ืนอีกหรือไม  เม่ือในท่ีประชุมไมมีการเสนอ

เพ่ิมเติม  ผมถือวาท่ีประชุมเห็นชอบใหนายสมประสงค  ดีสงวน เปนคณะกรรมการ

แปรญัตติ คนท่ี 2 

นายพงศธร  ชูพันตา ผมขอเสนอนายสมโชค นะประสม ส.อบต.ม.3 เปนคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 3 

ส.อบต.ม.4  ผูรับรอง   1. นายภราดร  เกษเพชร   ส.อบต.ม.3 

     2. นายสาโรจน  พัฒนประดิษฐ  ส.อบต.ม.2 

ประธานฯ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอทานอ่ืนอีกหรือไม  เม่ือในท่ีประชุมไมมีการเสนอ

เพ่ิมเติม  ผมถือวาท่ีประชุมเห็นชอบใหนายสมโชค  นะประสม เปนคณะกรรมการ

แปรญัตติ คนท่ี 3 

  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคท่ีจะเสนอช่ือสมาชิกสภาฯ ท่ีตนเห็นควรใหเปน

คณะกรรมการแปรญัตติอีกหรือไม  เม่ือท่ีประชุมไมมีการเสนอช่ือเพ่ิม  ผมจึงถือวาท่ี

ประชุมใหความเห็นชอบใหคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560  ประกอบดวย 

  1. นายสมโชค  นะประสม  ส.อบต. ม.3 

  2. นายสมประสงค  ดีสงวน ส.อบต. ม.6 
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  3. นายภราดร  เกษเพชร  ส.อบต. ม.3 

  เม่ือเราไดคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2560  ครบท้ัง 3 ทานแลว  ตอไปผมจะใหคณะกรรมการแปร

ญัตติทําหนาท่ีพิจารณาคําแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2560  โดยคณะกรรมการแปรญัตติจะทําการประชุม เพ่ือ

คัดเลือกประธานฯ  กรรมการ และเลขานุการ  และเม่ือไดรับการแปรญัตติแลว ก็

ขอใหท่ีประชุมเสนอกําหนดระยะเวลาเสนอการแปรญัตติ  พรอมกับผูรับรองอยาง

นอย  2  ทาน  ขอเชิญเสนอครับ   

นายภราดร  เกษเพชร เสนอระยะเวลาการแปรญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติ ในวันท่ี 8 ส.ค. 2559  

ส.อบต. ม.3  เวลา 12.30-16.30 น. , ในวันท่ี 9 ส.ค. 2559 เวลา 08.30-16.30 น., ใน

วันท่ี 10 ส.ค. 2559 เวลา 08.30-16.30 น. และในวันท่ี 11 ส.ค. 2559 เวลา 

08.30-12.30 น.   

   ผูรับรอง  1. นายอภิเชษฐ  จ้ิวส้ิว   ส.อบต. ม.4 

  ผูรับรอง  2. นายสาโรจน พัฒนประดิษฐ ส.อบต. ม.2 

ท่ีประชุม เห็นชอบใหเสนอระยะเวลาการแปรญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติ ในวันท่ี 8 ส.ค. 

2559 เวลา 12.30-16.30 น. , ในวันท่ี 9 ส.ค. 2559 เวลา 08.30-16.30 น.

, ในวันท่ี 10 ส.ค. 2559 เวลา 08.30-16.30 น. และในวันท่ี 11 ส.ค. 2559 

เวลา 08.30-12.30 น.  และท้ังน้ีกําชับใหคณะกรรมการแปรญัตติรับคําแปรญัตติ

ตามวัน และเวลาดังกลาว อยางเครงครัด   

ประธานฯ เม่ือเสร็จส้ินกระบวนการตามวาระท่ี  1  และการแตงต้ังคณะกรรมการแปรญัตติ

แลว  จนกวานัดประชุมในคร้ังท่ี  2  ในวันจันทร ท่ี 15  สิงหาคม  2559  เวลา  

10.00 น  ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลลําพูน  ผมขอปดการประชุมใน

วันน้ี และขอขอบคุณเพ่ือนสมาชิก และคณะผูบริหารทุกทาน ท่ีเขารวมประชุมใน

วันน้ีครับ 
 

ปดประชุม เวลา  12.30น. 
 

 

 

(ลงช่ือ)      ผูบันทึกรายงานการประชุม 

(นายปรีชา  เน่ืองเกตุ) 

เลขานุการสภา. อบต. ลําพูน 
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ความคิดเห็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

-  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดตรวจรายงานการประชุมครั้งน้ีแลว  

จึงลงลายมือช่ือไวเปนหลักฐาน 

 
 

(ลงช่ือ) ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

(นายสมโชค  นะประสม) 
 

 

(ลงช่ือ) กรรมการ 

(นายสิทธิพงษ  มากบุญ) 
 

 

 (ลงช่ือ) กรรมการ/เลขานุการ 

(นายพงษศักด์ิ  คงทรัพย) 
 

 

ความคิดเห็นประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลลําพูน 

- รายงานการประชุมฉบับน้ีไดผานการตรวจสอบจากคณะกรรมการรายงานการ

ประชุม  และไดผานการรับรองของสภา อบต.ลําพูน  ในการประชุมสภา อบต.

ลําพูน สมัยสามัญ  สมัยท่ี...... คร้ังท่ี........ประจําป 2559  เม่ือวันท่ี  ................  

เดือน .....................................พ.ศ. 2559  เรียบรอยแลว 

 

 

(ลงช่ือ) ผูรับรองรายงานการประชุม 

(นายคณิศร  เนียมกุล) 

ประธานสภา อบต.ลําพูน 


